



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 ธันวาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (1)...	มติชน (กรอบข่าย)
2. ศาลแจ้งฟ้องแกนนำด้านบ้านพัก	มติชน (กรอบข่าย)
3. คอลัมน์: สารพันสุดคุ้ม: ไก่จวงทั้งตัวปรุงสุก	สยามกีฬา
4. คอลัมน์: เปิดวิสัยทัศน์: 'หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา'เชื่อ กต.รักเกียรติศักดิ์ศรีตัวเอง...	สยามกีฬา
5. ศาลแจ้งฟ้องแกนนำด้านบ้านพัก	มติชน
6. ลงบันทึกรับซื้อข้าวโพดหลังนา	เดลินิวส์(กรอบข่าย)
7. ภาพข่าว: ลงบันทึก	เดลินิวส์(กรอบข่าย)
8. หมายเรียกกลุ่มค้านป่าแห่ง ละเมิดท่านเปา	แนวหน้า
9. ปกป้องศาลฎีกาคูคาม!ดำเนินคดีต้านป่าแห่ง	ไทยโพสต์
10. ศาลแจ้งความกลุ่มป่าแห่ง	โพสต์ทูเดย์

การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (1)

• เกษตรอินทรีย์ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา

ด้วยสถานการณ์ภาคเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา การพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตแบบอุตสาหกรรมและการค้าทำให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรในเชิงเดี่ยวเป็นส่วนมาก ทำให้ปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นสูงเกินความจำเป็นและเป็นต้นทุนการผลิตที่มากกว่าผลกำไรที่จะได้ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหาร โดยวิถีเกษตรอินทรีย์ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถพัฒนาภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ได้

ทั้งนี้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ



ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ได้ให้ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ หมายถึง การเกษตรที่ใช้หลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติอย่างเป็นองค์รวม เพื่อสร้างสรรคให้เกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถให้ผลผลิตที่ดีในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไร้การอนุรักษและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องยั่งยืนผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบที่ส่งเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

เพื่อผลิดอาหารและปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีพที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรให้เกิดการผสมผสานเกื้อกูลกันและกันอย่างเป็นองค์รวม มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้ปัจจัยการผลิตจากภายในระบบนิเวศที่เป็นไปตามหลักการอินทรีย์และใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นชีวภัณฑ์และสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเลิกการใช้ปัจจัยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม



ซึ่งหลังจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาของยุทธศาสตร์ และได้มีการขยายเวลาของแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานไปถึงปี 2555 แล้ว แต่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์มีความสำคัญต้องดำเนินการเพื่อความยั่งยืน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ได้เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับต่อไป โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ระบบอย่างจริงจัง

จากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์คือ "ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า การบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล" ด้วยเหตุนี้การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นนโยบายระดับชาติ จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับล่าสุดรัฐบาลได้วางเป้าหมายการดำเนินงานออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564 2.เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564 3.เพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 และเพิ่มสัดส่วนตลาดส่งออกร้อยละ 60 4.สุดท้ายคือการยกระดับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินงานจะนับไปต่อม 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์



ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการ



พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ริเริ่มบทบาทเป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมวิชาการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากกระทรวง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน(กรอบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
ฉบับที่ : 14876 หน้า : 7(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (1)

พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อ
ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศ ดำเนินการบูรณาการแนวทางมาตรการ
แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้มี
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้แก่นายวิวัฒน์ ศัลย-
กำธร เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองปลัดกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นอนุกรรมการ โดยมีอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดินเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนงาน โครงการ
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ กำหนดแนวทาง มาตรการหรือกลไกการ
ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและ
ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสข่าว: C-181203038014 (2 ธ.ค. 61/07:21)

หน้า: 2/2

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟควสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com

ศาลแจงฟ้องแกนนำต้านบ้านพัก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายสรารัฐ เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศาลยุติธรรม ความรู้ทางกฎหมาย” และให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 แห่งใหม่ ว่าหลังจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) มีมติเห็นชอบให้ย้ายอาคารที่ทำการ และอาคารที่พักอาศัยของผู้พิพากษา-ข้าราชการศาล จากพื้นที่จ.เชียงใหม่ โดยขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯแล้ว ขณะนี้รอเพียงการแจ้งอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ และการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อก่อสร้าง

ผู้สื่อข่าวถามถึงการแจ้งความดำเนิน

คดีแกนนำผู้คัดค้านการก่อสร้างบ้านพักที่ จ.เชียงใหม่ นายสรารัฐกล่าวว่า กรณีที่มีการนำชื่อผู้พิพากษาไปติดในที่สาธารณะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ นั้น มองว่าการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย เพราะผู้พิพากษาที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่บ้านพักนั้นถือเป็นบ้านพักของราชการ ไม่ใช่บ้านพักส่วนตัวของผู้พิพากษา การเข้าไปอยู่ในเขตบ้านพักที่สร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้นหากบุคคลใดไปคุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของผู้พิพากษาเหล่านี้

“ที่ผ่านมาสักสำนักงานศาลยุติธรรมทำตามกฎหมายทุกกรณี เมื่อมีการคุกคามลักษณะเช่นนี้จะดูแลดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะใครจะเป็นผู้กระทำ ก็ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จะดูแล” นายสรารัฐกล่าว



ไก่วงทั้งตัวปรุงสุก

อิลสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการมวก.ใหญ่ บ.เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ ร่วมกับ เท็ด แมคคินนีย์ ปลัดกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (USDA) ฝ่ายการค้าและการต่างประเทศ เปิดตัวไก่วง ทั้งตัวปรุงสุกพร้อมทานนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ประชาชนที่นิยม



บริโภคไก่วงในเทศกาล ขอบคุณพระเจ้าได้ลิ้มลองรสชาติต้นตำรับแบบฉบับอเมริกัน สะดวก อร่อย เลือกซื้อไก่วงเลี้ยงด้วย วัตถุดิบปราศจากฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะ แบบปรุงสุกทั้งตัวจากอเมริกา

สายพันธุ์แท้ ราคา 450 บาท/กิโลกรัม ที่เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ทุกสาขา ท็อปส์ มาร์เกต สาขาทองหล่อ และ www.tops.co.th พร้อมห้ามพลาดเมนูไก่วงอร่อยได้ทุกวัน ที่คานันเตอร์ เคล็บบาร์ปรุงโดยเชฟมืออาชีพ เฉพาะเซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ สาขาชิดลม และภูเก็ต ฟลอร์สด้า ตั้งแต่วันนี้-8 มกราคม 2562

'หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา' เชื่อ กกต.รักเกียรติยศศักดิ์ศรีตัวเอง จะไม่เลื่อนเลือกตั้ง



มีอด แชนสุ เปิด วิสัยทัศน์

อย่างไรก็ตาม เราต้องให้กำลังใจการทำงานของกกต. ซึ่งเราเชื่อว่าหวังพึ่งท่านได้ และเรายังเชื่ออีกว่าท่านจะรักศักดิ์ศรี คงจะไม่เอาเกียรติยศมาแลกกับเรื่องนี้

สายเลือด "พญามังกร" เปิดยุทธศาสตร์รุก!!

น.ส.กัญญา ศิลปอาษา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชพน.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากหลายสำนักทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ณ ที่ทำการพรรคฯ หลังจากตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวยุโรปและต่างประเทศไทย ได้นำหนังสือเรียกร้องเขียนขอความช่วยเหลือแก่ชาวยุโรปและผู้ข่มขู่ในยุโรปทั่วประเทศกว่า 50,000 ครอบครัวในบริเวณภาคเหนือตอนบน, ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื่องจากปัจจุบันราคาใบยาสูบตกต่ำถึงขั้นวิกฤติ ซึ่งหัวหน้าพรรคฯได้รับเรื่องไว้เพื่อที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ดำเนินการหาทางช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ เพราะพรรคมีนโยบายจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทุกกลุ่มอยู่แล้ว

ยินดีด้วยความเต็มใจจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งคุณพ่อ (คุณบรรหาร ศิลปอาษา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ และอดีตนายกรัฐมนตรี) ได้เคยแก้ไขปัญหาและดูแลเกษตรกรมาก่อน

ในการนี้หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากกำหนดการเดิมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้นว่า ทุกพรรคการเมืองก็ต้องรับฟังแนวทางจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เชิญพรรคการเมืองทุกพรรคเข้าร่วมประชุมหารือในวันที่ 22 พ.ย. นี้ก่อน

พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงกรณีนี้อีกว่า ไม่ว่าจะ



กัญญา ศิลปอาษา

"เลือดพญามังกรชาติไทยพัฒนา" ติดปีกเดินเกมรุกขยายฐานพรรคทั่วประเทศไทย "เลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกัน" ขยายฐานเต็มพิกัดในทุกพื้นที่ เปิดยุทธศาสตร์รุกเมืองกรุงทั้งห้าสิบเขต เพื่อชิงเก้าอี้ 30 ส.ส.จากสองพรรคการเมืองใหญ่

พล.ต.พินิต มณีรัตน์ หนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยกับ "เตลิมีเรอร์" ถึงแนวทางการวางแผนเลือกตั้งส.ส.ที่รัฐบาล "พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้วางปฏิทินการเลือกตั้งไว้คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปว่า

เรื่องนี้ “คุณหนูนา” น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคฯ ซึ่งเป็นทายาทของ “พญามังกรการเมือง” ท่านบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรค และอดีตนายกรัฐมนตรีผู้วายปราณ ได้กำหนดแผนเบื้องต้นไว้แล้วอย่างรอบคอบนอกจากกรอบเดิมๆ ที่ปักหลักตั้งเป้าไว้เฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดอื่นๆ ที่สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาเคยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.พรรคชาติไทย และพรรคชาติไทยพัฒนาเท่านั้น แต่จะขยายฐานไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งเหนือ-อีสาน-ตะวันออก-ตะวันตก-ใต้และกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งพรรคฯไม่เคยมีส.ส.มาก่อน

แต่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นหลังคณะรัฐบาลยุคคสช.ปลดล็อก ทางคณะกรรมการบริหารพรรคได้ปรึกษาหารือกันเบื้องต้นแล้วว่า จะมอบหมายให้ “ดร.ภักดีหาญส์ ทิมะทองคำ” ซึ่งแยกตัวออกมาจากพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่วางยุทธศาสตร์รุกพื้นที่เมืองกรุง ซึ่งมั่นใจว่าจะชิงแย่งเก้าอี้ ส.ส.มาได้ไม่มากนักน้อยกว่าสองพรรคการเมืองใหญ่ที่แบ่งกันครอบครองเก้าอี้ ส.ส.กทม.มาแล้วหลายสมัย

“เลือกสุพรรณแต่ขอไปไหนไปด้วยกัน เพราะเลือกสุพรรณเช่นท่านบรรหาร ศิลปอาชา เช่น คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคฯ และคุณวรารุณ ศิลปอาชา ประธาน คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ย่อมสายเลือดเข้มข้นทุกหยาดหยดเช่นคุณพ่อไม่ว่ายุคใดสมัยไหน ซึ่งยุคนี้จะไม่ใช่แค่เลือกสุพรรณของเราแน่เท่านั้น แต่จะเป็นเลือกสุพรรณที่จะแพร่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับ” พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ศาลแจงฟ้องแกนนำต้านบ้านพัก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายสรารุช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศาลยุติธรรม ความรู้ทางกฎหมาย” และให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 แห่งใหม่ ว่าหลังจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) มีมติเห็นชอบให้ย้ายอาคารที่ทำการ และอาคารที่พักอาศัยของผู้พิพากษา-ข้าราชการศาล จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯแล้ว ขณะนี้รอเพียงการแจ้งอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ และการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อก่อสร้าง

ผู้สื่อข่าวถามถึงการแจ้งความดำเนิน

คดีแกนนำผู้คัดค้านการก่อสร้างบ้านพักที่ จ.เชียงใหม่ นายสรารุชกล่าวว่า กรณีที่มีการนำชื่อผู้พิพากษาไปติดในที่สาธารณะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ นั้น มองว่าการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย เพราะผู้พิพากษาที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่บ้านพักนั้นถือเป็นบ้านพักของราชการ ไม่ใช่บ้านพักส่วนตัวของผู้พิพากษา การเข้าไปอยู่ในเขตบ้านพักที่สร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้นหากบุคคลใดไปคุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของผู้พิพากษาเหล่านี้

“ที่ผ่านมาสำนักงานศาลยุติธรรมทำตามกฎหมายทุกกรณี เมื่อมีการคุกคามลักษณะเช่นนี้จะดูแลดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทำ ก็ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จะดูแล” นายสรารุชกล่าว

ลงบันทึกรับซื้อข้าวโพดหลังนา

นายรณชัย ภุกระงทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สนง.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทเอกชน เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้หลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง อุดสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนามีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าและลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

ด้าน นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กาฬสินธุ์ มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวโพด รวม 240,126.79 ไร่ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 1,786 ราย รวม 12,064 ไร่ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็นสหกรณ์ที่เป็นจุดรับซื้อข้าวโพด จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรก้ามวัง จำกัด 4. สหกรณ์

การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด จุดที่สหกรณ์ให้เอกชนเข้าไปตั้งจุดรับซื้อ จำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธุ์ จำกัด

นายจรรยา อินทนาศักดิ์ ผจก.ฝ่ายขาย บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาวัฒนา จะรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักแก่จัด (อายุประมาณ 120-130 วัน) ปอกเปลือกแล้ว จะให้ค่าบริหารจัดการแก่สหกรณ์การเกษตรที่เป็นจุดรับซื้อ 0.20 บาท/กิโลกรัม หรือ 200 บาท/ตัน โดยใช้หนักสินค้าที่ส่งออกมาจากจุดรับซื้อและโอนเงินค่าสินค้าให้กับสหกรณ์ไม่เกิน 3 วันทำ การด้าน บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ในโครงการ ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เช่น แปซิฟิก 339 กก/กย 180 บาท/กก. แปซิฟิก 999 ซูเปอร์ 177 บาท/กก. แปซิฟิก 789 ราคา 186 บาท/1 กก. แปซิฟิก 777 ราคา 177 บาท/กก. แปซิฟิก 559 ราคา 140 บาท/กก. แปซิฟิก 139 ราคา 154 บาท/กก.



☒ ลงบั้นทีก...กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรสาธาณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอเรชั่น ฟิลิปปินส์ (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) ลงบั้นทีกความเข้าใจ โครงการพัฒนาข้าวฟ่างแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกและรับซื้อข้าวฟ่างแก่เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

หมายเรียกกลุ่มค้ำบ้านป่าแห้ว ละเมิดท่านเป่า

คดีหมิ่นผิดพรบ.คอมพ์ รอล้น 'คอร์ทมาร์แชล' ไล่ล่าพวกหนีหมายจับ

“เลขาฯศาลยุติธรรม” เผย มีแจ้งความกับกลุ่มแกนนำค้ำบ้านป่าแห้วจริง ปกป้องสิทธิผู้พิพากษาถูกละเมิดนำภาพ-ชื่อสกุลติดประกาศเผยแพร่ ย้ำรอ ก.เกษตรฯ เช่นใช้ที่-งบรัฐย้ายที่ใหม่ไปเชียงราย ทั้งรอ สนช.ผ่าน “คอร์ทมาร์แชล” เพื่อล่าพวกหนีหมายจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

▶▶▶ ต่อ : ป่าแห้ว - หน้า 2

ป่าแห้ว

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก นายสรวิชญ์ บุญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมความรู้ทางกฎหมาย”

โดย นายสรวิชญ์ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ตอบคำถามถึงความคืบหน้ากรณีการสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 แห่งใหม่ พร้อมอาคารที่พักอาศัยของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 กับข้าราชการประจำศาล ทดแทนอาคารเดิม

ที่จะย้ายจากพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ป่าเชิงดอยสุเทพ ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาพื้นที่การก่อสร้างกระทั่งมีการเรียกชาวบ้านป่าแห้ว ว่า หลังจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ย้ายอาคารที่ทำการ และอาคารที่พักอาศัยของผู้พิพากษา-ข้าราชการศาล โดยขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ขณะนี้รอเพียงการแจ้งอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ และการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้สร้างอาคารที่ทำการและที่พักอาศัยใหม่ในพื้นที่ จ.เชียงราย

เมื่อถามข้อเท็จจริงกรณีที่มีการแจ้งความกลับกับแกนนำผู้คัดค้านที่ต้องการให้รื้อถอนอาคารที่พักอาศัยของผู้พิพากษาใน จ.เชียงใหม่ เชียงดอยสุเทพ หรือที่เรียกกันว่าบ้าน “ป่าแห้ว” ได้นำภาพและรายชื่อของผู้พิพากษาในพื้นที่ดังกล่าวติดป้ายประกาศเผยแพร่เป็นจริงอย่างไรนั้น

นายสรวิชญ์กล่าวว่า ตนมองว่าการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ไม่สามารถทำได้เพราะผู้พิพากษาที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้น เป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ขณะที่บ้านพักนั้น ถือเป็นบ้านพักของราชการ ไม่ใช่บ้านพักส่วนตัวของผู้พิพากษา การที่เข้าไปอยู่ในเขตบ้านพักนั้น สร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้นหากบุคคลใดไปคุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของผู้พิพากษาเหล่านี้

โดยในวันนี้หากเรามีเจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือคอร์ทมาร์แชล ซึ่งเวลา กำลังเสนอร่างกฎหมายจัดตั้ง เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั้น ก็จะเป็นการสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้พิพากษาที่เราต้องดูแล ซึ่งขณะนี้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 4,471 คน กับบุคลากรในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 12,974 คน โดยผู้พิพากษาเหล่านี้ต้องดูแลเพราะมีหน้าที่พิพากษาชี้ขาดคดี สำนักงานศาลยุติธรรมจึงมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของเขา ถ้าผู้พิพากษาอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13735

Col.Inch: 71.34

Ad Value: 64,206

หน้า: 1(ล่าง), 2

PRValue (x3): 192,618

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: หมายเรียกกลุ่มค้ายาเสพติดแห่ง ละเมิดท่านเปา

กอดัน ประชาชนและสังคมก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง หรือถ้าตัดสินคดีด้วยความกลัว ความอิสระก็จะไม่มี กลายเป็นกลางก็จะไม่มีท้ายที่สุดผลกระทบก็จะตกอยู่ที่ประชาชน

“ที่ผ่านมาสักงานศาลยุติธรรม ได้ทำตามกฎหมายทุกกรณี และเมื่อมีการคุกคามลักษณะเช่นนี้ เราก็จะดูแลดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทำ ก็ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จะดูแล” นายสรราช กล่าว

เมื่อถามย้ำว่า ได้รับรายงานว่ามีผู้พิพากษาได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว นายสรราชตอบว่า ตนได้รับรายงานแล้ว และกำลังติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด ซึ่งการแจ้งความนั้น ทาง สยศ. และตัวผู้พิพากษานั้นเอง ได้แจ้งความไว้แล้ว

นายสรราชกล่าวย้ำว่า ผู้พิพากษาเหล่านี้เข้าอยู่ก่อน แล้วได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะมีการร้องเรียนด้วยซ้ำ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรม ยืนยันว่า ผู้พิพากษาและข้าราชการเข้าอยู่กันโดยถูกต้องทุกอย่าง ถ้าจะให้ย้ายออกจะให้อยู่ที่ไหน

ต้องจัดหาที่พักให้ ขอย้ำว่าไม่ใช่การไปเที่ยว แต่ไปทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นก็เป็นหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่จะดูแลทั้งเรื่องที่พักอาศัยและความปลอดภัยของเขาด้วย

เมื่อถามว่า ในการแจ้งความดำเนินคดี มีจำนวนทั้งสิ้นกี่ราย นายสรราชตอบว่า ถ้าตำรวจสืบทราบก็ราย ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทุกราย หากเจอ 10 คน ก็ต้องดำเนินการทั้งหมด ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เราดำเนินการตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อหาที่มีการแจ้งดำเนินคดีนั้น คือ ข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา และกระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งการแจ้งความนั้นจะเกี่ยวกับแกนนำกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ มีรายงานแจ้งว่า มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ทั้งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ สน.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ขณะนี้มีการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้การแล้ว

ศาลแจ้งความกลุ่มป่าแห้ว

โพสต์ทูเดย์ - ศาลแจ้งความเอาผิดแกนนำค้ายป่าแห้ว เปิดเผยชื่อผู้พิพากษาเข้าช่วยคุกคาม ละเมิดสิทธิ

นายสรราช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาซึ่งถูกกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชียงตอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำชื่อไปติดในที่สาธารณะได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำการดังกล่าวแล้ว เพราะเป็นการคุกคามละเมิดสิทธิผู้พิพากษา

“ผู้พิพากษาที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นบ้านพักราชการ ไม่ใช่บ้านพักส่วนตัวของผู้พิพากษา สร้างโดยถูกต้องตามกฎหมาย

หากบุคคลใดไปคุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของผู้พิพากษาเหล่านี้” นายสรราช กล่าว

นายสรราช กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาลหรือคอร์ทมาแซล เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ผู้พิพากษา เพราะถ้าผู้พิพากษาอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวกดดัน ตัดสินคดีด้วยความกลัว ท้ายที่สุดผลกระทบก็จะตกอยู่ที่ประชาชน

ด้านสถานที่ก่อสร้างบ้านพักแห่งใหม่นั้น นายสรราช กล่าวว่า รอเพียงกระทรวงเกษตรฯ แจ้งอนุญาตให้ใช้พื้นที่และการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างใหม่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ■